

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบจ. เชียงราย และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการต้นแบบส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ป่าอีกด้วย ณ พุทธอุทยาน คอยอินทรีย์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



วันที่ ๑๒ มกราคม ๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง และสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบปัญหาสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการแก้ไข กิจกรรมทำแนวกันไฟและใช้นวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาไฟป่าจากแนวกันไฟ ณ อำเภอแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็น
ประธานเปิดโครงการ และ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย กล่าวรายงานถึง
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ



วันที่ ๒๙ มีนาคม ๖๑ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมชาติ วัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้และหมอกควันแบบบูรณาการ และ
พนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย ร่วมกิจกรรมอาสาประชารัฐร่วมใจแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันแบบบูรณาการ ณ
บ้านห้วยกิด หมู่ที่ ๑ ตำบลคอยฮางอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๖๑ เทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมดำเนิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเขตพื้นที่
อำเภอแม่จัน ณ โป่งน้ำร้อนป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ในการนี้โดยมีกิจกรรม การให้ความรู้และการร่วมมือ
ร่วมใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่จันผู้นำท้องที่และท้องถิ่นส่วนราชการในการทำฝายชะลอความชุ่มชื้น
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและเป็นการชะลอน้ำที่ไหลหลากมาในฤดูฝน อีกครั้ง เป็นการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่ป่าอีกด้วย



วันที่ ๘ มิถุนายน ๖๑ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.เชียงราย ร่วมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ป่าชุมชนบ้านหนองปิง หมู่ที่ ๕ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ

